



ประกาศกรมศุลกากร
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร

.....

ตามที่กรมศุลกากรได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร นั้น

บัดนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวเข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล	
๑	๐๔	๖๑๕๐๐๙๗	นางสาวบุษรา	จันทร์ลอย
๒	๐๓	๖๑๕๐๐๔๒	นางสาวสุลียา	ตาเฮ
๓	๐๑	๖๑๕๐๑๐๑	นางสาวจุไรรัตน์	ไสยศาสตร์
๔	๐๕	๖๑๕๐๐๐๗	นางสาวอรุณี	ไชยวร

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากรนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากรนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อนั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากรนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

- ๓.๑ ผู้ยื่นได้ขอสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้ยื่นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
- ๓.๓ ผู้ยื่นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุและแต่งตั้ง

ในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้ยื่นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการโดยการโอน แต่กรมศุลกากรไม่รับโอนโดยได้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่รับโอน ผู้ยื่นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๓.๕ ผู้ยื่นได้แจ้งความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก หรือในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ลำดับที่ ๑ (ลำดับที่จริง) และลำดับที่ ๒ (ลำดับที่สำรอง) มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่จริงให้มารายงานตัวเวลา ๐๙.๓๐ น. และผู้ที่อยู่ในลำดับที่สำรองให้มารายงานตัวเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๐ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร และรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ วันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

อนึ่ง หากลำดับที่ตัวจริงไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการ หรือมารายงานตัวแต่สละสิทธิบรรจุเข้ารับราชการ ผู้อยู่ในลำดับที่สำรองลำดับถัดไปจะได้รับสิทธิบรรจุเข้ารับราชการ และหากลำดับที่สำรองผู้ได้รับสิทธิในกรณีดังกล่าวไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) กฤษฎา จินะวิจารณ์

(นายกฤษฎา จินะวิจารณ์)

อธิบดีกรมศุลกากร